



มร.ลป. จัดกิจกรรมการแสดงผลงาน RAINS for Upper Northern Food Valley การยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารและเกษตรปลอดภัย ภาคเหนือตอนบน สู่ความยั่งยืน



รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ ในกิจกรรมการแสดงผลงาน RAINS for Upper Northern Food Valley การยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารและเกษตรปลอดภัย ภาคเหนือตอนบน สู่ความยั่งยืน เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2567 ณ กาดนั่งก้อม (หนองกระตัง) อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวปิยธิดา ธิระธรรงค์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เป็นประธานพิธีเปิด

การแสดงผลงานในครั้งนี้ มีโครงการวิจัยภายใต้แผนงาน 4 โครงการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้ผลิตขึ้นประกอบด้วย

1. โครงการสารสกัดจากผักเชียงดา กุหลาบมอญ และดอกคาโมไมยด้วยคลื่นไมโครเวฟ มีการนำสารสกัดในรูปแบบของเหลวไปประยุกต์ใช้เป็นผลิตภัณฑ์จำนวน 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เครื่องดื่มโกโก้ใส่สำเร็จรูป ชนิดผงผสมผักเชียงดาออร์แกนิก ครีมทาผิว ผสมสารสกัดกุหลาบมอญออร์แกนิก และสเปรย์ฉีดหมอน
2. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เห็ดโคนน้อย แปรรูปบรรจุกระป๋อง โดยกระบวนการให้ความร้อนขึ้นเพื่อเพิ่มปริมาณเบต้ากลูแคน ได้กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เห็ดโคนน้อย บรรจุกระป๋องจำนวน 2 สูตรคือบรรจุน้ำเกลือและบรรจุน้ำมัน
3. โครงการพัฒนามาตรฐานการเลี้ยงปูนาและการจัดการวัตถุดิบที่มีคุณภาพสู่การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารที่ปลอดภัย ซึ่งได้แปรรูปการเลี้ยงปูนาให้มีความสะอาดปลอดภัย มีต้นแบบผลิตภัณฑ์ใหม่และประยุกต์ใช้โรงเรือนอบแห้ง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาหรือ แปรรูปผลิตภัณฑ์ของของกลุ่มอย่างหลากหลาย
4. โครงการยกระดับคุณภาพการเลี้ยงจิ้งหรีดสุ้าอาหารปลอดภัยมูลค่าสูง ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านแดง อำเภอจาง จังหวัดลำปาง

ทั้งนี้ได้มีการเสวนา RAINS for Upper Northern Food Valley โดยได้รับเกียรติจากคุณบุญศักดิ์ ชัยสุทธิวงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง คุณมนต์นรินทร์ เรืองจิตต์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดลำปาง คุณสุกัญญา มาน้อย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร คุณสุรีย์มาศ กล่อมมกล ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง และดำเนินรายการโดย รศ.ดร.กิตติ เมืองด้อม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน ในการนี้ทางคณะผู้จัดงาน ได้มีการประกวดหนูน้อยเกษตรปลอดภัยซึ่งมีผลการประกวดดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ด.ญ.พรนรินทร์ บัวบาน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ.ข้าวสวย บุญมาสิบ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงธัญชนกนันท์ ศรพรหม





น.ศ. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมด้วยรางวัลพระราชทาน ในการแข่งขันสร้างและควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ (CARC 2024) ชิงแชมป์ประเทศไทย



มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ขอแสดงความยินดีกับ
นักศึกษาทีม Destruction
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1
ถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในการแข่งขันสร้างและควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ
ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2567
ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2567
ณ หอประชุมสุวรรณภักดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรุงเทพมหานคร



เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2567 ผศ.ศุภวุฒิ ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วย อ.วีรชัย สว่างทุกข์ และ อ.เมธาวัฒน์ กาวิลเคลือ อาจารย์ประจำสังกัดสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำนักศึกษาทีม Destruction จำนวน 3 คน ประกอบด้วย นายกิตติพล สวยสด นายจักรกฤษณ์ แพทย์รักษา และ นายธนวัฒน์ พอใจ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าพบ รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อรายงานผลการแข่งขันสร้างและควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ (CARC 2024) ชิงแชมป์ประเทศไทย ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทาน รองชนะเลิศอันดับ 1 โดยมี ผศ.นราธิป วงษ์ขันธ์ และ อ.วีรชัย สว่างทุกข์ เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม ณ ห้องรับรอง ชั้น 10 อาคารไอพาร์ โรจนาภิรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ในการแข่งขันสร้างและควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ (CARC 2024) ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีพุทธศักราช 2567 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2567 ณ หอประชุมบัวสวรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

มร.ลป. ลงพื้นที่ติดตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ตำบลไหล่หิน จังหวัดลำปาง



เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567 ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ พร้อมด้วย ผศ.อัญชิษา รุ่งแสง และ อ.ดร.เทวฤทธิ์ วิญญา อาจารย์ประจำสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงพื้นที่ติดตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นพื้นที่ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง การลงพื้นที่และติดตามดังกล่าว ได้รับผิดชอบโครงการ คือ ผศ.สนธิญา สุวรรณราช และ อ.เกษมย์ สัตตรัตน์ขจร อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดกิจกรรมมอบรางวัลปฏิบัติการการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ชุมชนให้กับกลุ่มอาชีพหัตถกรรมบ้านเข้าซ้อ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรพอเพียงบ้านแม่ฮวก และกลุ่มช่างทองคำ โดยมีคุณอาทิตย์ แก้วมงคล และคณะ เป็นวิทยากร การลงพื้นที่ติดตามโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลผลการดำเนินงานจากการลงพื้นที่กลุ่มอาชีพหัตถกรรมบ้านเข้าซ้อ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรพอเพียงบ้านแม่ฮวก และกลุ่มช่างทองคำ มาทำการประเมินผลความสำเร็จและการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ



มร.สพ. ร่วมงานเทศกาลเฉลิมฉลอง Lampang Pride 2024 "เพราะแตกต่าง จึงงดงาม"



เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2567 รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย ผศ.เจษฎา ทองสุข ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อ.ดร.เยาวลักษณ์ งามแสนโรจน์ อ.สุทธิมัน ปิยะโกศล รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมเดินขบวนพาเหรด ในงานเทศกาลเฉลิมฉลอง Lampang Pride 2024 “เพราะแตกต่าง จึงงดงาม” จากช่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกา มายังศูนย์การค้าเซ็นทรัลลำปาง โดยมี นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงาน

การจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ และเชื่อมโยงการท่องเที่ยว สู่เป้าหมายหลักของงาน Pride Month สำหรับนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศ ทั้งนี้ในช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปีถือเป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลองของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศอันได้มาซึ่งสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค ความเท่าเทียมและการยอมรับว่ามีตัวตนในสังคมในระดับนานาชาติ ยกให้เป็นเดือนแห่งความหลากหลายทางเพศ : LGBTQ+ Pride Month ทั่วโลกต่างร่วมรำลึกการต่อสู้ และสืบทอดเจตนารมณ์ที่ต้องการให้ผู้นั้นมีความหลากหลายทางเพศได้รับการปกป้อง คุ้มครองให้ปลอดภัยจากความรุนแรงพร้อมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เป็นการสะท้อนถึงประวัติศาสตร์ของการต่อสู้ด้านสิทธิมนุษยชนของคนที่มีความหลากหลายทางเพศ หรือที่เรียกว่าเทศกาลแห่งความภาคภูมิใจ Pride Month

โดยคณะทำงานลำปางไพรด์ ร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนจัดงาน Lampang Pride 2024 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2567 นี้ ณ ลานร่ำเปิง ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลำปาง ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลยุคปัจจุบัน โดย นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ที่ส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันนโยบายต่าง ๆ จนออกมาในรูปแบบที่เป็นรูปธรรม เช่น กฎหมาย พ.ร.บ. สมรสเท่าเทียม เป็นต้น

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มร.สพ. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร ม.แม่โจ้



ผศ.ดร.วศินวีโรตม์ เนติศักดิ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย ผศ.ดร.เนตรดาว หลวงใหญ่ ผศ.ดร.ทิพรัตน์ ติมะปัญญา รองผู้อำนวยการอุทยานฯ และบุคลากร ให้การต้อนรับ อ.ดร.กัลย์ กัลยาณมิตร ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และทีมงาน เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น 10 อาคารโอฬาร วิทยาคาร

การศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานและนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์การจัดตั้งอุทยาน ฯ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จะเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ในสัปดาห์ถัดไป



DSS กพน. มร.ลพ. จัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางการศึกษาพิเศษ เรื่อง การเตรียมความพร้อมสู่การเรียนรู้สำหรับนักศึกษาพิการ อาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง



เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2567 ผศ.สุวรรณี จันทร์ตา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางการศึกษาพิเศษ เรื่อง การเตรียมความพร้อมสู่การเรียนรู้สำหรับนักศึกษาพิการ อาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

การจัดโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นแก่คณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาพิการให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพจิต การให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะความบกพร่อง การคัดกรอง การแก้ปัญหา และแนวทางในการให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาที่มีความบกพร่องประเภทต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้เทคนิควิธีการนำมาประยุกต์ใช้ในการสอนและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้งหมด 4 ท่าน ประกอบด้วย คุณณัฐนันท์ โปธิ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และ นางสาวชฎาธาร ใจกว้าง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ จากศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 เชียงใหม่ บรรยายในหัวข้อ การส่งเสริมสุขภาพจิตนักศึกษาและเทคนิคการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัย และตรวจเช็คสุขภาพใจพร้อมด้วย รศ.ดร.รัชนิกร ทองสุคติตา อาจารย์สังกัดสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ และ นางสาวรุ่งทิวา ไชยชมภู บุคลากรงานบริการ สนับสนุนนักศึกษาพิการ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยายในหัวข้อ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนักศึกษาพิการ เรียนรู้กลวิธีการสอน การดูแล และเทคนิคที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ การพิจารณาความต้องการพิเศษของบุคคลที่มีภาวะออทิซึม และผู้ที่มีความบกพร่อง ซึ่งกำหนดการอบรมระหว่างวันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมโอพารัตน์ อาคารโอพาร วิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกว่า 50 คน

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
www.lpru.ac.th

เปิดรับสมัคร
นักศึกษาใหม่
ระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2567

WALK
in LPRU

5 มิ.ย. 67 เป็นต้นไป
ณ กองบริการการศึกษา ชั้น 1
อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ติดต่อสอบถามได้ที่ กองบริการการศึกษา ☎ 054-237399 ต่อ 5162
☎ 086-4215760 ☎ 0850294697

เปิดสอบ
สอบวัดทักษะดิจิทัล
Digital Literacy 2024
ประจำปี 2567 สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี
จำนวน 15 สอบสอบ (เวลา 13.00 น.)

สอบ 1	19 มิ.ย. 67	สอบ 9	14 ส.ค. 67
สอบ 2	26 มิ.ย. 67	สอบ 10	21 ส.ค. 67
สอบ 3	3 ก.ค. 67	สอบ 11	28 ส.ค. 67
สอบ 4	10 ก.ค. 67	สอบ 12	4 ก.ย. 67
สอบ 5	17 ก.ค. 67	สอบ 13	11 ก.ย. 67
สอบ 6	24 ก.ค. 67	สอบ 14	18 ก.ย. 67
สอบ 7	31 ก.ค. 67	สอบ 15	25 ก.ย. 67
สอบ 8	7 ส.ค. 67		

สถานที่สอบ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์

ผู้สอบผ่านสมรรถนะดิจิทัล ได้รับสิทธิ์สอบ IC3

- ฝึกทักษะคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
- ทักษะโปรแกรมกราฟิก รายชื่อเปิดสอบเพิ่มเติม
- ฝึกเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 1-2 วัน ผ่านออนไลน์



สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ลป. เข้าร่วมงาน "สแตนพอร์ตโทโกะ และก๋องปู่จา เทิดไถ้องค์ราชัน 72 พรรษา"



เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2567 รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย ผศ.เจษฎา ทองสุข ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อ.ดร.เยาวลักษณ์ งามแสนโรจน์ และ อ.สุทธิมัน ปิยะโกศล รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมงานแสดง "สแตนพอร์ตโทโกะและก๋องปู่จา เทิดไถ้องค์ราชัน 72 พรรษา" โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงานการแสดง ณ ศูนย์นันทนาการสร้างสรรค์ THE RECREATION HALL (โองละกอน) หัวแยกหอนาฬิกา

ในการนี้สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้นำการแสดงชุด "ฟ้อนไหว้สาพุทธบูชา เบิกฟ้าเวียงละกอน" นักแสดงจากนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ฝึกซ้อมการแสดงโดย อ.สุทธิมัน ปิยะโกศล เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานศิลปวัฒนธรรม ภายใต้โครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมทั้งภายในและภายนอกประเทศ และ อ.ปรภากร ใจดี ประธานสาขาวิชาดนตรี (ศศ.บ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี ได้ร่วมแสดงดนตรีร่วมสมัย ในบทเพลงไทยและบทเพลงพื้นบ้าน ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างเครื่องดนตรีสากล เครื่องดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน

คณะวิทย์ฯ ร่วมกับคณะครูฯ มร.ลป. จัดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะครูคุณภาพด้วย TPACK STEM RBL และ Innovative Thinking

ผศ.ดร.วีรบุษ คฤหานนท์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2567 คณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับคณะครุศาสตร์ จัดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะครูคุณภาพด้วย TPACK STEM RBL และ Innovative Thinking ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่กำลังศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตทุกสาขาวิชา ณ ห้องประชุมอาหารโรจน์ อาคารอาหารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ซึ่งการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อ.ดร.สมศักดิ์ กำทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นวิทยากรในการอบรมหัวข้อ STEM และ RBL และ ผศ.ดร.นิภา จันทร์อ่อน อาจารย์จากสาขาวิชาคณิตศาสตร์ เป็นวิทยากรในการอบรมหัวข้อ TPACK และ Innovative Thinking โดยการจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นสำหรับนักศึกษาในการเผชิญกับความท้าทายของโลกในยุคปัจจุบันและอนาคต และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการศึกษาและประกอบวิชาชีพครูในอนาคตได้ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมรวมทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายจำนวน 540 คน





มร.ลพ. ร่วมการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการ SEA-Teacher Project รุ่นที่ 9



อ.อัจฉริยา ครุฑาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย น.ส.อริศรา พรหมคำปา นักวิชาการศึกษา โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการ SEA-Teacher รุ่นที่ 9 (Evaluation Meeting of the 9th Batch of Pre-Service Student Teacher Exchange in Southeast Asia : SEA-Teacher Project) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน ณ โรงแรมเวียงอินทร์ อ.เมือง จ.เชียงราย ในการนี้ อ.ดร.ณัฐพล สันธิ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และได้รับเกียรติจาก Datuk Dr.Habibah Abdul Rahim ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Director of SEAMEO Secretariat) เป็นประธานเปิดการประชุม ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานโครงการในรุ่นที่ 9 ที่ผ่านมา และประชุมวางแผนการดำเนินโครงการ SEA-Teacher Project รุ่นที่ 10 ที่จะจัดขึ้นในปีการศึกษา 2567 โดยมีผู้บริหารสถาบันเครือข่ายความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศญี่ปุ่น เข้าร่วมการประชุมกว่า 200 คน

โครงการ SEA-Teacher Project เป็นโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสอน ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และสร้างเสริมประสบการณ์และความเข้าใจด้านการศึกษาและวัฒนธรรมของประเทศอื่น ๆ ผ่านการสังเกตการสอนและฝึกสอนในโรงเรียนเครือข่ายในภูมิภาคที่เข้าร่วมโครงการ เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 หรือชั้นปีที่ 4 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเข้าร่วมโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่รุ่นที่ 4 เป็นต้นมา โดยในรุ่นที่ 9 มีนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เดินทางไปฝึกสอนที่ประเทศฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย จำนวน 4 คน และมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเครือข่าย ประเทศฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย มาฝึกสอนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในจังหวัดลำปาง จำนวน 10 คน

กองบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

การกำบัตรประจำตัว นักศึกษาใหม่ รหัส 67

• กำหนดบัตรประจำตัวนักศึกษา • ส่งผลการรายงานตัวนักศึกษาใหม่

ภาคเช้า (09.00 - 12.00 น.)	ภาคบ่าย (13.00 - 16.00 น.)
<ul style="list-style-type: none"> คณะศึกษาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะพยาบาลศาสตร์ 	<ul style="list-style-type: none"> คณะเกษตรและสหกรณ์ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์

ภาคเช้า-บ่าย (09.00 - 16.00 น.)

- บัณฑิตวิทยาลัย
- บัณฑิตวิทยาลัย
- บัณฑิตวิทยาลัย

29 มิถุนายน 2567
ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารโพธารมย์ ไร่องุ่นศรี

จุดปฏิบัติงาน

- สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (ชั้นเรียนและห้องปฏิบัติการ)
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ชั้นเรียนและห้องปฏิบัติการ)
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ชั้นเรียนและห้องปฏิบัติการ)
- สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (ชั้นเรียนและห้องปฏิบัติการ)

#มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง #lpru.ac.th

ITA 2024

TRANSPARENCY WITH QUALITY

โปร่งใสอย่างมี**คุณภาพ**

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง



สทว. มร.ลป. ร่วมงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม และการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2



เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2567 ผศ.เจษฎา ทองสุข ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย นายจตุพร จันทรา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี อ.ดร.เยาวลักษณ์ งามแสนโรจน์ อ.สุทธิมัน ปิยะโกศล รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และ นายวีรศักดิ์ ของเดิม นายอาทิตย์ สุปิยะ นักวิชาการศึกษา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม และการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566 - 2570) ภาคเหนือ โดยร่วมจัดแสดงนิทรรศการนำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับเอกสารและอักษรโบราณล้านนา ในนามศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง งานดังกล่าวจัดโดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดลำปาง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง และองค์กรเครือข่ายทางสังคม ระหว่างวันที่ 24 - 25 มิถุนายน 2567 ณ หอประชุมสุวรรณสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ปฏิบัติการพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย

Source 1
วันอาทิตย์ 23 มิ.ย. 2567
13:41 09.00 น. เป็นต้นไป

Source 2
วันอาทิตย์ 30 มิ.ย. 2567
13:41 09.00 น. เป็นต้นไป

Source 3
วันอาทิตย์ 7 ก.ค. 2567
13:41 09.00 น. เป็นต้นไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ศูนย์คุณธรรม
www.lpru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เตือนภัย!!

โปรดระวัง !! Call Center แอบอ้าง
เป็นเจ้าของที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง !!

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ไม่เผยแพร่ขาย ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงานโดยตรง

- ✗ อย่าหลงเชื่อ ย้ายที่อยู่ที่ได้รับ หรือให้ข้อมูลส่วนตัวบุคคลใด ๆ
- ✗ หลีกเลี่ยงการสนทนา หรือการเปิด Video Call การติดตั้งแอปพลิเคชันใด ๆ

กรณีต้องการติดต่อสอบถาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ที่
☎ 054-237399 ต่อ 5117 โทรสาร 5117

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า

ห้ามสูบบุหรี่

ราชภัฏลำปางร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร

วีรกรรมที่ใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ และร่างกาย

กยศ.รอหัวใจ ปีล่าสุด ต่อชีวิต เพื่อนมนุษย์ **ชุดที่ 11**

เกิดที่องค์กรฯ **11**

เมืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2567
ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วม

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

"น้อมจิตวันทา บูชาพระคุณครู"

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

หมายเหตุ
๑. ตัวแทนนักศึกษาเลือกตาม ขั้วมปีการศึกษา วันที่ ๓ ก.ค. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.
๒. มีนักศึกษาเข้าร่วม แลกของขวัญชนิดที่ศึกษาค้นคว้าเรียนมหาวิทยาลัย
๓. มีพิธีกรดำเนินพิธี ๒ - ๕ วัชรินทร์ราชย์ชุตติศาสตร์คุณธรรมบัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง @activity999